

สิ่งที่สุนัตต่างๆ ในการละหมาด

﴿سنن الصلاة﴾

[ ไทย - Thai - تايلاندي ]

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญีรีย

แปลโดย : ดานียา เจะสนิ

ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

ที่มา : หนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

2010 - 1431

islamhouse.com

# ﴿سنن الصلاة﴾

« باللغة التايلاندية »

الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري

ترجمة: دانيال جيء سنك

مراجعة: صافي عثمان

المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي

2010 - 1431

islamhouse.com

## 10. สุนัตต่างๆ ในการละหมาด

ทุกๆ การกระทำที่นอกเหนือจากรุกันและวาญิบต่างๆ ดังกล่าวมาในการละหมาดนั้นคือสิ่งสุนัต ผู้กระทำจะได้อุญเพิ่มและผู้ที่ไม่ทำก็ไม่โทษใดๆ ซึ่งมันก็คือ คำกล่าวและการกระทำต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติมันเอง

สำหรับคำกล่าวต่างๆ นั้น เช่น การดุอาอ์อิสตีฟตาหฺ การกล่าวตะเอาวฺซฺ(ขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอน) การกล่าวบัสมะละฮฺ(กล่าวพระนามของอัลลอฮ์) การกล่าวว่าอาะมีน การอ่านสุเราะฮฺหลังจากอ่านฟาติหะฮฺ เป็นต้น

และสำหรับการกระทำต่างๆ นั้น เช่นการยกมือในขณะที่กล่าวดักบีร์ในบางกรณีที่ทำให้ยกมือ การวางมือขวาทับบนมือซ้ายในขณะที่ยืน การนั่งแบบอิฟติรอซ และการนั่งแบบตะวัรูก เป็นต้น

### สิ่งที่ทำให้การละหมาดเสีย

การละหมาดจะเสียด้วยสิ่งต่างๆ เหล่านี้

1. เมื่อละเลยรุกันหรือเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งโดยเจตนาหรือหลงลืม หรือว่าละเลยวาญิบใดวาญิบหนึ่งโดยเจตนา
2. การเคลื่อนไหวโยกย้ายโดยไม่มีความจำเป็นใดๆ
3. การเปิดเผยส่วนที่เป็นเอาเราะฮฺโดยเจตนา
4. การพูด การหัวเราะ การกิน การดื่มโดยเจตนา

### หุกุมการอิสติฆฟารุหลังจากละหมาดฟัรฎู

การอิสติฆฟารุหลังจากละหมาดฟัรฎูนั้นเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายอิสลาม ทั้งนี้มีหะดีษรายงานว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กระทำในสิ่งดังกล่าว และเนื่องจากมีผู้ละหมาดหลายคนบกพร่องหรือต่อเติมในการละหมาด ไม่ว่าจะเป็นการบกพร่องจากการกระทำที่เป็นรูปธรรมเช่น การอ่าน การรูกูอฺ และการสุญูด เป็นต้น หรือบกพร่องจากการกระทำที่เป็นนามธรรม เช่นบกพร่องจากการคุชุกุ ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เป็นต้น จึงจำเป็นต้องขอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในความบกพร่องดังกล่าว

## ลักษณะการชิกิร

1. อนุญาตให้ชิกิร ทั้งในใจ และด้วยลิ้นสำหรับผู้ที่มีหะดัษ มีญุนูบ ผู้ที่มีประจำเดือน และผู้ที่อยู่ในระหว่างการคัณาคาวปลาหลังการคลอดบุตร อาทิเช่น การตัสบีหุ การตะฮ์ลีล การตะหุมีด การตักบีร การดูอาห์ และการเศาะละวาตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

2. การใช้เสียงค่อยในการชิกิรและดูอาห์นั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่า นอกจากในบางกรณีที่มีรายงานว่าเป็นอย่างอื่น เช่นหลังละหมาดห้าเวลา การตัสบียะฮุ หรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่นเพื่อให้คนที่ง่วงไม่รู้ได้ฟัง กรณีดังกล่าวเช่นนั้นการใช้เสียงดังดีกว่า

## หุก่มสำหรับผู้ลุกขึ้นยืนโดยลืมนั่งตะชะฮุสสุด

เมื่ออิมามลุกขึ้นยืนหลังจากสองร็อกอะฮะฮุแรกโดยไม่ได้นั่งตะชะฮุสสุดหากเขานั่งขึ้นได้ก่อนที่เขาจะยืนตัวตรงให้เขาย้อนกลับไปนั่งได้ แต่หากยืนตัวตรงแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปนั่งอีก แต่เขาต้องสุญูดสะฮ์วีสองครั้งก่อนให้สลาม

## หุก่มสำหรับผู้ออกไปละหมาดญะมาอะฮุ แต่พบว่าผู้คนต่างละหมาดเสร็จแล้ว

สำหรับผู้ที่จะออกไปเพื่อจะละหมาดญะมาอะฮุ แต่พบว่าผู้คนต่างละหมาดเสร็จแล้ว เขาจะได้อะลุญเหมือนกับบรรดาผู้ที่ทันละหมาดญะมาอะฮุในครั้งนั้นทุกประการ ทั้งนี้มีรายงานจากท่านอบู สุรียบเราะฮะฮุ เราะฮะฎียัลลอฮุอันฮุ ว่า ท่านเราะฮ์ลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า

«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ  
جَلًّا وَعَزًّا مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَّرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ  
شَيْئًا»

ความว่า “สำหรับผู้อาบน้ำละหมาดอย่างพิถีพิถัน แล้วออกไปเพื่อจะละหมาดญะมาอะฮุแต่พบว่าผู้คนต่างละหมาดเสร็จแล้ว อัลลอฮุจะให้ผลบุญแก่เขาเหมือนกับบรรดาผู้ที่ทันละหมาดญะมาอะฮุในครั้งนั้นทุกประการ โดยไม่มีการลดหย่อนจำนวนผลบุญของเขาจากจำนวนผลบุญของผู้ที่ทันละหมาดญะมาอะฮุในครั้งนั้นแต่อย่างใด” (เป็นหะดีษเศาะฮี้หุ บันทีกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 564 จำนวนนี้เป็นจำนวนของท่าน และอัน-นะสาอียะฮ์ 855)

## หุก่มการกล่าวคำว่า “อามีน” ทั้งในละหมาดและนอกละหมาด

สุนัตให้กล่าวคำว่า “อามีน” ในสองกรณี

1. ในละหมาด หลังจากทีอิมาม มะอ์มูม หรือผู้ที่ละหมาดคนเดียวอ่านฟาติหะฮะเสร็จ โดยให้กล่าวเสียงดังไม่ว่าจะเป็นอิมามหรือมะอ์มูม และให้มะอ์มูมกล่าวพร้อมๆ กับอิมาม ไม่ใช่ก่อนหรือหลังอิมาม และมีบัญญัติให้กล่าว “อาะมีน” เช่นกันในดุอาอ์กุนูตวิติรุ หรือกุนูตนาซีละฮะ เป็นต้น

2. นอกละหมาด หลังจากทีฟังหรือได้ยินคนอ่านฟาติหะฮะเสร็จ และหลังจากได้ยินบทดุอาอ์ทั่วไป หรือบทดุอาอ์เฉพาะกาล เช่นดุอาอ์ของเคาะฎิْبญุมอะฮะฮะ (ผู้เทศนาในวันศุกร์) ดุอาอ์ขอฝน หรือดุอาอ์สุริยุปราคา เป็นต้น